

Vui sao nước sạch về làng

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh, nhiều doanh nghiệp đã vào cuộc tích cực trong việc đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho nông thôn. Có nước sạch, cuộc sống của người dân nông thôn đang dần đổi thay, nỗi lo về bệnh tật do sử dụng nước không hợp vệ sinh cũng đã vơi đi. Đây cũng là thành quả quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Dưới cái nắng dịu của mùa xuân, chúng tôi về xã Đông Á (Đông Hưng), trên con đường bê tông phẳng lì, những đường ống dẫn nước từ nhà máy nước sạch Đông Huy kéo về tận thôn, xóm. Chúng tôi kiến sự hân hoan vui mừng khi có nước sạch để sinh hoạt của người dân nơi đây, chúng tôi cũng thấy vui lây. Ghé thăm gia đình chị Hà Thị Đình, thôn Trung Trắc

A, một trong những gia đình phải thường xuyên sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm từ nhiều năm nay. Vận vôi nước máy rửa xong rồi rau khi chưa có nguồn nước sạch từ nhà máy, gia đình tôi thường xuyên phải sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm. Mặc dù, đã đầu tư hơn chục triệu đồng tiền

khoan giếng, xây bể lọc cát, mua máy bơm nhưng vẫn bị nhiễm sắt rất nặng, mỗi khi bơm lên để khoảng một tiếng là nổi váng, sắt kết tủa đỏ quạch, mùi hôi tanh không thể sử dụng cho ăn uống được. Các đồ dùng chứa nước, thiết bị đun nấu của gia đình đều ngả màu vàng ố, hoen gỉ, chi phí thay thế vật liệu lọc cộng với tiền điện phục vụ việc bơm nước hàng tháng

gần 200.000 đồng. Đồng thời tháng nào cũng phải đánh rửa bể. Từ khi có nước sạch, gia đình tôi rất mừng. Giờ đây, chỉ cần mở khóa vòi nước là có nước sạch sử dụng ngay.

Chung niềm vui, ông Đặng Xuân Trình ở nhà bên góp chuyện: Nước có 24/24 giờ, không cần xây bể chứa, không phải sắm máy bơm và chi tiền điện, ống dẫn đẩy nước lên là vui rồi. Chỉ như trước đây mặc dù bị thoái hóa cột sống nhưng ngày nào tôi cũng phải đẩy xe sang nhà bà bác xin nước mưa. Có nước máy mới người trong gia đình không còn lo lắng bị bệnh tật, cái lưng cũng được nghỉ ngơi. Giá cả hợp lý, 6 người dùng thoải mái cũng chỉ hết 20m³ nước mỗi tháng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Quang Lục, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Á cho biết: Địa bàn xã là vùng chiêm trũng, nguồn nước sinh hoạt thiếu trầm trọng trong nhiều năm qua. Người dân phải phụ thuộc vào nguồn nước tưới từ hệ thống nông nghiệp chảy từ huyện về. Nguồn nước này thấm thấu qua các cánh

đồng ô nhiễm phun thuốc trừ sâu, diệt cỏ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nhưng người dân vẫn phải cho chảy về ao, giếng để lắng lọc ăn uống. Các giếng khoan nơi đây hầu hết bị nhiễm mặn không thể sử dụng. Trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xã ưu tiên vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường là hàng đầu cần thực hiện ngay. Tháng 1/2015, nhà máy nước sạch Đông Huy của Công ty TNHH 27-7 Tiên Phong đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng cấp nước sạch cho các công sở, trường học, trạm y tế và 1.947/2.420 hộ dân trong xã. Có công trình nước sạch, nhân dân không còn phải lo sử dụng nguồn nước giếng không bảo đảm sức khỏe và thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô hạn. Hiện nay, toàn xã còn khoảng 10% số hộ chưa được sử dụng nước sạch, thời gian tới, UBND xã phối hợp với Công ty tiếp tục áp dụng chính sách ưu đãi cho những hộ còn lại, bảo đảm 100% hộ dân trong xã được sử dụng nước sạch.

Ông Hoàng Quốc Lập, Giám đốc Công ty TNHH 27-7 Tiên Phong, Chủ tịch Hội Nước sạch tỉnh Thái Bình cho biết: Trở về sau những năm tháng chiến tranh, tôi lại tiếp tục "chiến đấu" trên mặt trận phát triển kinh tế. Trên mặt trận kinh tế ấy tôi muốn làm cái gì đó cho quê hương mình. Và rồi điều đó đã xảy ra. Tham quan các công trình của nhà máy, ông Lập hào hứng kể: Khi UBND tỉnh có

chủ trương xã hội hóa đầu tư cung cấp nước sạch cho nhân dân các xã, huyện trong tỉnh theo hình thức "doanh nghiệp bỏ vốn, nhân dân tham gia và nhà nước hỗ trợ", Công ty TNHH 27-7 Tiên Phong đã quyết định tham gia đầu tư vào lĩnh vực này. Tháng 3/2014, Công ty đã khởi công xây dựng nhà máy nước sạch trên xã Đông Huy. Sau gần một năm thi công, đến tháng 1/2015 các công trình đầu mỗi cung cấp nước sạch đã hoàn thiện với công suất thiết kế 6.500 m³/ngày đêm cung cấp nước sạch cho hơn 10.000 hộ dân ở các xã Đông Huy, Đông Phong, Đông Lĩnh, Đông Á, Đông Kinh, Đông Tân (Đông Hưng) với tổng vốn xây dựng trên 60 tỷ đồng.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả hoạt động sản xuất nước sạch, nhà máy đã xây dựng phòng nội kiểm, thực hiện kiểm tra chất lượng nước hàng ngày từ 1 - 2 lần và định kỳ hàng quý Trung tâm Y tế dự phòng sẽ lấy mẫu nước bất kỳ của một số hộ dân ở 6 xã để kiểm định chất lượng, qua kiểm tra tất cả các mẫu đều đạt chỉ tiêu cơ bản quy chuẩn do Bộ Y tế ban hành. Nhà máy sử dụng công nghệ lắng lamen, lọc tinh hấp thụ của Nhật Bản do Sở Khoa học và Công nghệ tư vấn, lắp đặt.

BÍCH NHANH
(Đài TTTT thành phố)

(Bài dự thi viết về sử dụng nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình).

► Rà soát quy định về thuế



(chinhphu.vn) Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Thuế rà soát các quy định pháp luật về thuế, bảo đảm thực hiện các chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Thuế kịp thời cung cấp các thông tin, tài liệu về người nộp thuế cho Kiểm toán Nhà nước khi có yêu cầu; rà soát các quy định của pháp luật về thuế và pháp luật khác có liên quan để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa cơ quan Thuế với Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước khác trong quản lý thuế, bảo đảm thực hiện các chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng thời nâng cao sự tuân thủ pháp luật của người nộp thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước.

► Nhiều gói tín dụng lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp



(chinhphu.vn) Nhằm tiếp tục đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh của khách hàng cá nhân, tiếp nối thành công gói tín dụng 10.000 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai gói tín dụng mới với quy mô 20.000 tỷ đồng từ tháng 3 đến 30/6/2018 với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Tham gia gói tín dụng, khách hàng có thể lựa chọn linh hoạt các gói vay khác nhau, lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,5%/năm đối với các khoản vay có thời hạn đến 5 tháng và từ 7,2%/năm đối với các khoản vay trên 5 tháng đến 11 tháng (lãi suất thực tế áp dụng theo từng chi nhánh BIDV), giúp khách hàng chủ động cân đối nguồn tài chính và các kế hoạch kinh doanh. Chương trình áp dụng với các khoản vay giải ngân mới trong thời gian hiệu lực của chương trình. Khách hàng vay sản xuất, kinh doanh trong thời gian này sẽ được tham gia nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các sản phẩm dịch vụ khác như ngân hàng điện tử, bảo hiểm... để quản lý hiệu quả tài khoản cá nhân.

Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2018, BIDV đã triển khai thành công 2 gói tín dụng vay sản xuất kinh doanh với tổng quy mô 25.000 tỷ đồng và được đông đảo khách hàng tin tưởng chào đón.

Cũng trong tháng 3, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) triển khai chương trình "Vay dễ dàng - Lãi ưu đãi" dành cho khách hàng doanh nghiệp. Mức lãi suất ưu đãi của chương trình là 1.500 tỷ đồng với mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,5%/năm với VND và 3%/năm với USD. Trong thời gian hiệu lực của chương trình, SeABank áp dụng mức lãi suất chỉ từ 7,5%/năm cố định trong 3 tháng, từ 8%/năm cố định trong 6 tháng đối với các khoản vay ngắn hạn bằng VND và mức lãi suất chỉ từ 3%/năm trong 6 tháng đối với các khoản vay ngắn hạn bằng USD. Với các khế ước có thời hạn nhỏ hơn 3 tháng hoặc 6 tháng, thời gian ưu đãi bằng đúng thời hạn của khế ước nhận nợ. Sau thời gian ưu đãi, lãi suất áp dụng theo lãi suất tại ngày nhận nợ của từng khế ước, chủ kỳ thay đổi lãi suất cho vay tuân theo các quy định hiện hành tại SeABank.

SeABank cam kết luôn hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp những giải pháp tài chính tối ưu nhất. Dựa trên nhu cầu tài chính của khách hàng, SeABank sẽ thẩm định yêu cầu, áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi nhất, tư vấn cho doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

QUYNH LƯU



Chị Hà Thị Đình sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày.

Đất hoang cho trứng "vàng"

Từ một khu đất trống bị bỏ hoang hàng chục năm qua, đến nay đã "lột xác" trở thành một trang trại gà đẻ, cho thu nhập hơn nửa tỷ đồng mỗi năm, đó là thành quả của sự kiên trì đầu tư và vượt khó của vợ chồng anh Nguyễn Bá Bình, chị Nguyễn Thị Tý ở thôn Mỹ Lộc 3, xã Việt Hùng (Vũ Thu).

Khu đất hoang này nằm ở rìa làng, trước kia là "vườn táo các cụ" của thôn Lộc Điền (xã Việt Hùng). Sau khoảng 20 năm bị bỏ hoang, khu vườn trở nên thấp trũng, cây dại, cỏ dại mọc um tùm, không có người qua lại, không ai muốn đầu tư, cải tạo. Năm 2011, sau khi bày tỏ ý định phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp, vợ chồng anh Bình được địa phương "kêu gọi" đầu tư sản xuất tại "vườn táo các cụ". Nhìn khu đất hoang tàn, vợ chồng anh rất lo lắng, ái ngại nhưng vẫn quyết định thuê hơn 2ha để phát triển mô hình chăn nuôi. Nguồn vốn hơn 1 tỷ đồng tích góp sau nhiều năm buôn bán được anh chị dồn cả vào để cải tạo mặt bằng, quy hoạch, xây dựng 1.200m² chuồng trại chăn nuôi lợn, gà, đào 2 mẫu ao thả cá, san vườn trồng hòe, cây ăn trái. Những năm 2012, 2013, anh Bình nuôi hàng trăm con lợn mỗi lứa, tuy nhiên,



Mô hình nuôi gà đẻ, ấp trứng của gia đình chị Tý cho hiệu quả kinh tế cao.

do giá lợn giảm mạnh lại chưa có kinh nghiệm chăn nuôi để lợn bị chết, thua lỗ hàng tỷ đồng. Anh chị phải bán nốt tài sản có giá trị nhất của gia đình là xe ô

tô để có vốn tiếp tục đầu tư sản xuất. Vợ chồng anh đi nhiều nơi, học hỏi nhiều mô hình hơn, năm 2014 quyết định dừng nuôi lợn, chuyển sang nuôi gà ấp trứng, bán

gà giống. Tiến hành sửa chữa chuồng nuôi lợn trước kia thành chuồng nuôi gà đẻ, tuy quy mô chưa hiện đại nhưng chuồng nuôi bảo đảm sạch sẽ, thoáng

mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Giống gà anh chị chọn nuôi là gà ri lai vì giống gà này khỏe, chất lượng thịt ngon, phù hợp với điều kiện thời tiết nhiều vùng. Toàn bộ gà bố mẹ được nhập từ Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương (Hà Nội) nhằm bảo đảm chất lượng con giống.

Chị Tý chia sẻ: Nếu bảo đảm đủ dinh dưỡng, gà bố mẹ sau 6 tháng đưa vào nuôi sẽ bắt đầu đẻ trứng. Gà đẻ đều, cho chất lượng trứng tốt nhất vào thời điểm từ 6 tháng - 1 năm sau đó, sau khi đẻ 1 năm, sản lượng trứng sẽ giảm, gia đình chủ động chuẩn bị sẵn gà hậu bị để thay thế cho lứa gà mái này. Việc chăm sóc gà mái để đẻ trứng đều, chất lượng tốt không khó, tuy nhiên cần thường xuyên bổ sung vitamin C, canxi, chất béo và giảm bột tinh bột, chất béo. Nuôi gà ấp trứng nên ngoài đàn gà mái anh chị phải "tuyển" đàn gà trống có hình thể đẹp, khỏe mạnh và thả chung gà mái, gà trống cùng chuồng nuôi với tỷ lệ 1 gà trống, 12 gà mái hoặc 1 gà trống, 9 gà mái ở từng thời kỳ khác nhau nhằm tạo phối giống với tỷ lệ cao nhất. Thời gian đầu, do chưa có kinh nghiệm nên tỷ lệ trứng nở thành công khá thấp. Tuy nhiên, chịu khó học hỏi kinh nghiệm đồng

thời mạnh dạn đầu tư 3 lô ấp trứng công nghiệp với công suất 1.000 trứng/lô, đến nay tỷ lệ trứng gà nở thành công là 80 - 90%.

Hiện tại, với quy mô 3.000 con gà đẻ và 2.000 con gà hậu bị, mỗi ngày gia đình anh Bình thu được trên 1.500 quả trứng, ấp thành công từ 1.200 - 1.300 con gà giống/ngày. Gia đình anh đầu tư xe ô tô tải, trực tiếp cung cấp gà giống cho khách hàng trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, sau khi cung cấp giống, anh rất quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn người chăn nuôi về kỹ thuật nuôi gà ri lai, nhờ đó tạo được uy tín với khách hàng. Với khoảng 30 vạn con gà giống xuất ra thị trường mỗi năm, trừ chi phí đầu tư, gia đình anh Bình thu lãi từ 500 - 600 triệu đồng/năm và tạo việc làm thời vụ cho 2 - 3 lao động nông thôn với thu nhập 3 triệu đồng/tháng.

Cùng với thu nhập từ nuôi gà đẻ, ấp trứng, gia đình anh Bình còn có thêm nguồn thu khoảng 60 - 70 triệu đồng/năm từ 2 mẫu ao thả cá, vườn trồng hòe được tưới, cây ăn trái. Từ một khu đất hoang nay đã tràn đầy sự sống với tiếng gà gáy râm râm, cá dưới ao tung tăng bơi lội, cây cối bắt đầu rợp bóng xanh mát, giúp gia đình anh Bình vươn lên làm giàu.

Ông Thọ nuôi thỏ làm giàu

Chỉ với 400m² lán trại nuôi thỏ nhưng với cách làm sáng tạo, ông Vũ Xuân Thọ, khu Cộng Hòa (thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương) thu lãi hơn 250 triệu đồng/năm.

Năm 2014, khi nhiều hộ chăn nuôi gia cầm cho hiệu quả kinh tế khá thì ông Thọ lại chuyển từ nuôi gà, vịt, ngan sang nuôi thỏ - một nghề còn mới mẻ đối với nhiều nông dân địa phương. Ông chia sẻ: Việc nuôi gia cầm tuy cho lợi nhuận tốt nhưng cũng đầy rủi ro vì dịch bệnh, giá thức ăn chăn nuôi cao và đầu ra không ổn định. Qua nghiên

cứu sách báo và một số mô hình nuôi thỏ, nhận thấy việc nuôi con đặc sản này chi phí đầu tư thấp, ít dịch bệnh, đầu ra thuận lợi và giá trị kinh tế cao nên tôi quyết định chuyển đổi mô hình chăn nuôi.

Do còn thiếu kinh nghiệm và kiến thức chăm sóc, phòng bệnh cho thỏ nên năm đầu tiên ông Thọ chỉ nuôi thí điểm 40 con thỏ nái trắng giống New Zealand để tự cung cấp giống nuôi thỏ thịt. Qua một năm nuôi thử, ông nắm chắc kỹ thuật phòng một số bệnh thường gặp ở thỏ nên tỷ lệ nuôi thành công và đạt năng suất cao. Từ năm thứ hai ông nâng đàn thỏ nái lên 130 con. Mỗi lứa khoảng 50 ngày, một con thỏ mẹ đẻ 6 - 7 con; một năm được hơn 5.000 con. Sau hơn 2 tháng chăm sóc lứa thỏ

thịt, khi xuất chuồng trung bình trọng lượng mỗi con đạt từ 2,5 - 2,8kg, bán với giá 75.000 đồng/kg ông thu về hơn 500 triệu đồng/năm.

Để thỏ khỏe mạnh, phát triển nhanh, ông Thọ tự chế biến thức ăn bằng cách phối trộn cỏ voi, cám ngô, cám gạo ép thành viên cho thỏ ăn. Cách làm này giúp ông kiểm soát được lượng dinh dưỡng khẩu phần thức ăn và giảm được chi phí mua thức ăn chăn nuôi, không quá phụ thuộc vào thị trường. Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, ông thường xuyên vệ sinh chuồng trại bảo đảm sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, tiêm đủ các mũi

vắc-xin theo định kỳ từ khi thỏ được 1 tuần tuổi trở lên. Đặc biệt, ông tận dụng nguồn phân thỏ để nuôi giun quế ngay dưới nền chuồng đã hạn chế công vệ sinh chuồng trại, tránh gây ô nhiễm môi trường và có thêm thu nhập 30 triệu đồng/năm từ bán giun quế cho các hộ chăn nuôi gia cầm.

Hiện nay ông Thọ đang mở rộng quy mô nuôi thỏ thịt và quy hoạch chuồng nuôi gà đẻ tận dụng nguồn giun quế nhằm nâng cao thu nhập, phần đầu tư lãi từ 300 - 400 triệu đồng/năm. Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Thanh Nê cho biết: Ông Thọ được Hội Nông dân tỉnh và UBND tỉnh khen thưởng là nông

dân điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2017. Mô hình của ông thực sự mang lại giá trị thu nhập

cao và để nhân rộng trong địa phương. Hội Nông dân thị trấn đã tuyên truyền, vận động hội viên nghiên

cứu, học tập mô hình này để áp dụng trong thời gian tới.

KHẮC DUÂN



Ông Thọ giới thiệu cách kiểm tra thỏ nái để chuẩn bị phối giống hiệu quả.